
 

 

132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 308  —  290. mál.

Fyrirspurn

til menntamálaráðherra um söfn.

Frá Björgvini G. Sigurðssyni.

1. Hvað eru starfrækt mörg söfn hér á landi, sundurliðað eftir sveitarfélögum?
2. Hver var opinber styrkur til safnastarfs í heild sl. tvö ár, sundurliðað eftir söfnum og

árum?
3. Hver var gestafjöldi safnanna sl. tvö ár, sundurliðað eftir söfnum og árum?
4. Hefur verið til skoðunar hjá stjórnvöldum að skilyrða stuðning við safnastarf við að að-

gangseyrir verði felldur niður, að fullu eða hluta?

Skriflegt svar óskast.


